

(คำแปล)

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

กิจกรรมส่งเสริมการขายนี้เริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อใด

ท่านต้องซื้อผลิตภัณฑ์พริงเกิลส์ที่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม ในเวลาระหว่าง 00.01 น. ของวันที่ 1 กันยายน 2564 จนถึงเวลา 23.59 น. ของวันที่ 31 ตุลาคม 2564 โดยท่านต้องกรอกและส่งคำตอบทางออนไลน์ ในเวลาระหว่าง 00.01 น. ของวันที่ 1 กันยายน 2564 จนถึงเวลา 23.59 น. ของวันที่ 31 ตุลาคม 2564

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย

กิจกรรมเปิดให้เข้าร่วมเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปเท่านั้น

กิจกรรมส่งเสริมการขายนี้จัดขึ้นที่ใด

ท่านสามารถร่วมกิจกรรมได้จากการซื้อผลิตภัณฑ์พริงเกิลส์กระป๋อง ขนาด 40 กรัม 42 กรัม ที่มีจำหน่ายที่ร้านค้าสะดวกซื้อ 7-ELEVEN ทุกสาขาทั่วประเทศ และเว็บไซต์การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของร้านสะดวกซื้อ 7-ELEVEN เท่านั้น และอย่าลืมเก็บใบเสร็จรับเงินสำหรับการซื้อของท่านไว้ด้วย !

ฉันต้องซื้อผลิตภัณฑ์พริงเกิลส์หลาย ๆ ชนิดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้หรือไม่

ไม่เลย เพียงท่านซื้อผลิตภัณฑ์พริงเกิลส์ที่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ เพียงหนึ่ง (1) ชิ้น (รสชาติใดก็ได้) ท่านก็มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ได้ รายการผลิตภัณฑ์ที่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมมีดังนี้

ผลิตภัณฑ์พริงเกิลส์



ขนาด 42 กรัม



ขนาด 40 กรัม

ฉันต้องทำอะไรบ้างเพื่อที่จะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้

ท่านจะต้องเก็บใบเสร็จรับเงินสำหรับการซื้อที่พิมพ์ออกมาจากเครื่อง ที่ปรากฏรายการผลิตภัณฑ์พริงเกิลส์ที่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม อย่าลืมตรวจสอบความชัดเจนของชื่อร้านค้าและวันที่ซื้อ และเก็บใบเสร็จรับเงินฉบับจริงไว้ที่ปลอดภัย

(คำแปล)

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

บริษัทจะขอให้ท่านแสดงใบเสร็จรับเงินตัวจริงเพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของการส่งคำตอบเข้าร่วมกิจกรรม กรณีที่ท่านเป็นผู้ชนะได้รับรางวัล!

ฉันจะซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์พิเศษได้ที่ไหนบ้าง

ผลิตภัณฑ์พริงเกิลส์แบบกระป๋องที่มีสัญลักษณ์พิเศษมีจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อ 7-ELEVEN ทุกสาขาทั่วประเทศ แต่ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ แม้ท่านจะซื้อผลิตภัณฑ์พริงเกิลส์แบบธรรมดา เพียงแค่ท่านซื้อในระยะเวลาจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเท่านั้น

ฉันจะได้รางวัลอะไรบ้าง

เมื่อท่านซื้อผลิตภัณฑ์พริงเกิลส์ใด ๆ หนึ่ง (1) ชิ้น ท่านจะได้รับรหัสแลกเพชรสำหรับเกม Mobile Legends ฟรี 30 เพชร (มูลค่า 0.60 ดอลลาร์สหรัฐต่อรางวัล เทียบเท่า 17.93 บาท*) และยังมีสิทธิชิงรางวัลประจำวันเป็นสกินสำหรับเกม Mobile Legends ประเภท Starlight Skin หนึ่งสกิน (มูลค่า 30 ดอลลาร์สหรัฐต่อรางวัล เทียบเท่า 896.40 บาท*)

หรือรางวัลประจำสัปดาห์เป็นสกินสำหรับเกม Mobile Legends ประเภท Epic Skin (มูลค่า 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อรางวัลเทียบเท่า 2,988 บาท*) หนึ่งสกินได้อีกด้วย รวมทั้งสิ้นจะมีรางวัลประจำวันทั้งหมด 61 รางวัล โดยจะแจกวันละหนึ่ง (1) รางวัลตลอดระยะเวลาที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

จะมีรางวัลประจำสัปดาห์ทั้งหมด 9 รางวัล โดยจะแจกสัปดาห์ละหนึ่ง (1) รางวัลในเวลาที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ทั้งนี้ สำหรับผู้ชนะแต่ละท่านจะมีสิทธิได้รับสกินสำหรับเกม Mobile Legends ประเภท Starlight Skin แบบใดแบบหนึ่งจาก Starlight Skin 3 แบบ ซึ่งจะเป็นการเลือกรางวัลให้แก่ผู้ชนะ หรือสำหรับผู้ชนะแต่ละท่าน ด้วยดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดยที่ผู้ชนะไม่สามารถเลือกแบบของสกินได้เอง สำหรับผู้ชนะที่มีสิทธิได้รับสกินสำหรับเกม Mobile Legends ประเภท Epic Skin แบบใดแบบหนึ่งจาก Epic Skin 3 แบบ ซึ่งจะเป็นการเลือกรางวัลให้แก่ผู้ชนะ หรือสำหรับผู้ชนะแต่ละท่าน ด้วยดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดยที่ผู้ชนะไม่สามารถเลือกแบบของสกินได้เอง

*อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2664

ท่านสามารถส่งคำตอบเข้าร่วมกิจกรรมได้หลายครั้งเพื่อรับเพชรสำหรับเกม Mobile Legends ฟรี 30 เพชร แต่ท่านสามารถเป็นผู้ชนะได้รับรางวัลได้รับสกินสำหรับเกม Mobile Legends ประเภท Starlight Skin หรือ Epic Skin ได้สูงสุดเพียงหนึ่ง (1) สกินเท่านั้นในระหว่างระยะเวลาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ทั้งนี้ รางวัลไม่สามารถให้หรือโอนสิทธิได้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ในระยะเวลาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ มีรหัสแลกเพชรสำหรับเกม Mobile Legends ฟรี 30 เพชรพร้อมให้แลกมากที่สุดถึง 10,000 รหัส

ถึงแม้จะมีการแลกรหัสแลกเพชรสำหรับเกม Mobile Legends ฟรี 30 เพชรทั้งหมดแล้ว แต่ท่านยังคงสามารถเข้าร่วมชิงรางวัลเป็นสกินสำหรับเกม Mobile Legends ประเภท Starlight Skin หรือ Epic Skin ได้

ฉันจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้อย่างไร

ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ในระหว่างระยะเวลาของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ท่านต้องดำเนินการต่อไปนี้

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

- ทำการซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมและเก็บใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการผลิตภัณฑ์ที่ซื้อไว้
- เข้าเว็บไซต์ของพริงเกิลส์ที่ www.pringles.com จากนั้นสมัครและลงชื่อเข้าใช้บัญชีพริงเกิลส์ของตัวเอง
- กรอกและส่งแบบฟอร์มเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายทางออนไลน์ อัปโหลดรูปภาพใบเสร็จการซื้อที่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ตอบคำถามว่า “ทำไมคุณจึงหลงรักพริงเกิลส์” โดยมีความยาวไม่เกิน 25 คำ
- เมื่อมีการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินแล้ว จะมีการส่งรหัสแลกเพอร์สำหรับเกม Mobile Legends ฟรี 30 เพชรให้แก่ท่านทางอีเมล โดยจะส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ได้ใช้สำหรับการส่งคำตอบเข้าร่วมกิจกรรม และท่านยังมีสิทธิเป็นผู้ชนะในการชิงรางวัลประจำวันเป็นสกินสำหรับเกม Mobile Legends ประเภท Starlight Skin หนึ่ง (1) สกิน หรือได้รับรางวัลประจำสัปดาห์เป็นสกินสำหรับเกม Mobile Legends ประเภท Epic Skin หนึ่ง (1) สกินอีกด้วย

ในกรณีที่ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงินของท่านได้ ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการส่งหลักฐานการซื้อให้บริษัทเข้ามาใหม่ สำหรับการขอรับรหัสแลกเพอร์สำหรับเกม Mobile Legends ฟรี 30 เพชรของท่าน

ใบเสร็จรับเงินของท่านต้องระบุอย่างชัดเจนว่าท่านทำการซื้อที่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายจากที่ใด อีกทั้งระบุผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ (ซึ่งต้องมีผลิตภัณฑ์ที่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมได้) และวันที่ซื้อ (ซึ่งต้องอยู่ภายในระยะเวลาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ก่อนที่ท่านจะส่งคำตอบเข้าร่วมกิจกรรม) ผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีที่อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่/อุปกรณ์ตั้งโต๊ะของท่านไม่สามารถใช้ส่งคำตอบเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ รวมถึงการที่อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถถ่ายภาพเพื่อส่งเข้าร่วมกิจกรรมได้

โปรดตรวจสอบให้มั่นใจว่ารูปภาพใบเสร็จของท่านนั้นชัดเจน ไม่มัว ไม่ถูกบดบัง และเป็นรูปภาพเฉพาะใบเสร็จรับเงินของการซื้อเท่านั้นเพื่อให้สามารถทำการตรวจสอบได้สะดวก และบริษัทจะยอมรับเฉพาะใบเสร็จรับเงินที่เป็นการพิมพ์จากร้านค้าปลีกที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายเท่านั้น บริษัทไม่รับใบเสร็จรับเงินที่จัดทำโดยการเขียนสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้

หากฉันไม่สามารถอัปโหลดใบเสร็จรับเงินได้จะอย่างไร

ขนาดไฟล์ที่ใหญ่ที่สุดต่อหนึ่งรูปภาพคือ 6 MB เว็บไซต์ของเราสามารถรองรับรูปภาพในฟอร์แมต JPG/ JPEG, PNG และ PDF เท่านั้น ภาพถ่ายใบเสร็จรับเงินจากโทรศัพท์สามารถอัปโหลดได้เช่นกัน เพียงแต่ท่านต้องมั่นใจว่าขนาดของรูปภาพไม่เกินกำหนด บริษัทจะยอมรับเฉพาะใบเสร็จหนึ่งใบต่อการส่งคำตอบเข้าร่วมกิจกรรมหนึ่งคำตอบ

ฉันไม่สามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของฉันได้

กรุณาคลิกที่ลิงค์ต่อไปนี้และดำเนินการตามขั้นตอนในหน้าลงทะเบียน ในกรณีที่ท่านพบปัญหาใด ๆ กรุณาส่งข้อสอบถามมาถึงบริษัท และบริษัทจะตรวจสอบรายละเอียดต่อไป โดยส่งเข้ามาตามรายละเอียดในหน้าเพจ “ติดต่อเรา (contact us)”

ฉันสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้กี่ครั้ง

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ท่านสามารถขอรับรหัสแลกเพชรสำหรับเกม Mobile Legends ฟรี 30 เพชร ได้ไม่จำกัด หากมีการซื้อผลิตภัณฑ์พรีจิลส์ที่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมอย่างถูกต้อง และใบเสร็จรับเงินของการซื้อได้รับการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ในระยะเวลาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ มีรหัสแลกเพชรสำหรับเกม Mobile Legends ฟรี 30 เพชรพร้อมให้แลกสูงสุดถึง 10,000 รหัส

ท่านสามารถเข้าร่วมชิงรางวัลได้หลายครั้งสำหรับการชิงรางวัลเป็นสกินสำหรับเกม Mobile Legends ประเภท Starlight Skin หนึ่งสกิน หรือ Epic Skin หนึ่งสกินได้อีกด้วย แต่ท่านจะมีสิทธิชนะเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นในระหว่างระยะเวลาจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ และถึงแม้จะมีการแลกรหัสแลกเพชรสำหรับเกม Mobile Legends ฟรี 30 เพชรทั้งหมดแล้ว แต่ท่านยังคงสามารถเข้าร่วมชิงรางวัลสกินสำหรับเกม Mobile Legends ประเภท Starlight Skin หรือ Epic Skin ได้

การตอบคำถามที่ส่งเข้าร่วมแต่ละครั้งจะต้องมีใบเสร็จรับเงินของแต่ละรายการเป็นการเฉพาะโดยจะต้องเป็นใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่เคยอัปโหลดมาก่อน และบริษัทยอมรับใบเสร็จรับเงินหนึ่งใบต่อการส่งคำตอบหนึ่งรายการเท่านั้น

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าคำตอบของฉันถูกส่งสำเร็จเรียบร้อย

เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการส่งคำตอบเข้าร่วมกิจกรรม จะมีข้อความต่อไปนี้แสดงให้ท่านเห็นบนเว็บไซต์ *“ยินดีด้วย ท่านได้ส่งคำตอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว! เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินของท่านแล้ว จะมีการส่งอีเมลรหัสแลกเพชรสำหรับเกม MLBB ฟรี 30 เพชรถึงท่านภายใน 48 ชั่วโมง การประกาศรายชื่อผู้ชนะได้รับรางวัลสกินสำหรับเกม Mobile Legends ประเภท Starlight Skin และประเภท Epic Skin จะใช้เวลาไม่เกิน 14 วันทำการ (Congratulations you have a successful entry! Once your receipt has been verified, your FREE 30 MLBB Diamonds code will be emailed to you within 48 hours. Notification of Winners for the Mobile Legends Starlight and Epic Skins could take up to 14 working days.)”*

หลังจากฉันส่งคำตอบเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว ฉันต้องเก็บใบเสร็จรับเงินของการซื้อผลิตภัณฑ์ไว้หรือไม่

ท่านต้องเก็บใบเสร็จรับเงินฉบับจริงที่แสดงรายการสินค้าที่ซื้อไว้เพื่อเป็นหลักฐานการซื้อสำหรับคำตอบทุกรายการที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรม หากท่านไม่สามารถแสดงหลักฐานการซื้อของท่านดังกล่าวสำหรับคำตอบทุกรายการที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมเมื่อมีการร้องขอ ผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอาจตัดสิทธิในคำตอบทุกรายการที่ท่านส่งเข้าร่วมกิจกรรม และท่านจะเสียสิทธิในการได้รับรางวัล หลักฐานการซื้อจะต้องเหมือนกันกับสิ่งที่ท่านได้ส่งมาพร้อมกับคำตอบของท่าน หากผู้จัดกิจกรรมมีความเห็นว่าท่านให้ผู้อื่นใช้หลักฐานการซื้อใด ๆ ด้วย คำตอบของท่านจะตกเป็นโมฆะและท่านจะเสียสิทธิในการได้รับรางวัล

ฉันต้องทำอย่างไรจึงจะได้รับรางวัล

1. **รหัสแลกเพชรสำหรับเกม Mobile Legends ฟรี 30 เพชร:** สำหรับคำตอบที่ส่งเข้ามาอย่างถูกต้อง จะได้รับรหัสแลกเพชรโดยรหัสจะถูกส่งไปทางอีเมลภายใน 48 ชั่วโมง (ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ แต่สำหรับวันหยุดราชการและวันหยุดสุดสัปดาห์ บริษัทจะส่งรหัสดังกล่าวให้ในวันทำการถัดไปเมื่อได้รับการยืนยันการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว) เมื่อใบเสร็จรับเงินของท่านได้รับการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว
2. **สกินสำหรับเกม Mobile Legends ประเภท Starlight Skin:** ในทุก ๆ วันจันทร์จะมีการรวบรวมคำตอบที่ส่งเข้ามาอย่างถูกต้องในแต่ละสัปดาห์ (กรุณาดูกำหนดการในตาราง 1) และผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายจะ

(คำแปล)

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

เลือกคำตอบที่ดีที่สุด โดยพิจารณาคำตอบที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่สุดที่ตอบคำถาม “ทำไมคุณจึงหลงรักพริงเกิลส์” และมอบรางวัลผู้ชนะประจำวัน 1 รางวัล โดยจะมีการจัดส่งรหัสแลกของรางวัลให้ทางอีเมลหลังจากได้มีการคัดเลือกผู้ชนะแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

3. การคัดเลือกผู้ชนะดำเนินการโดยบริษัทที่เป็นตัวแทนให้บริการที่แต่งตั้งโดยผู้จัดการกิจกรรมส่งเสริมการขาย ได้แก่ บริษัท ลัคกี้วัน กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่เลขที่ 3/16 ถนนพหลโยธิน 48 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 และดำเนินการขึ้นในวันที่และเวลาตามระดับด้านล่าง และผู้แทนของผู้จัดการกิจกรรมส่งเสริมการขาย ได้แก่ คุณอานิช ขาจาก จะเป็นผู้ตรวจสอบเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ชนะต่อไป

ตาราง 1

วันเวลาที่ทำการคัดเลือกผู้ชนะ	จำนวนผู้ชนะ	สำหรับคำตอบที่ได้รับระหว่างวันที่
6 กันยายน 2564 เวลา 17:00 น.	5	ทุกวันระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 5 กันยายน 2564 (ตลอดระยะเวลา)
13 กันยายน 2564 เวลา 17:00 น.	7	ทุกวันระหว่างวันที่ 6 กันยายน 2564 ถึง 12 กันยายน 2564 (ตลอดระยะเวลา)
20 กันยายน 2564 เวลา 17:00 น.	7	ทุกวันระหว่างวันที่ 13 กันยายน 2564 ถึง 19 กันยายน 2564 (ตลอดระยะเวลา)
27 กันยายน 2564 เวลา 17:00 น.	7	ทุกวันระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2564 ถึง 26 กันยายน 2564 (ตลอดระยะเวลา)
4 ตุลาคม 2564 เวลา 17:00 น.	7	ทุกวันระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2564 ถึง 3 ตุลาคม 2564 (ตลอดระยะเวลา)
11 ตุลาคม 2564 เวลา 17:00 น.	7	ทุกวันระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ถึง 10 ตุลาคม 2564 (ตลอดระยะเวลา)
18 ตุลาคม 2564 เวลา 17:00 น.	7	ทุกวันระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ถึง 17 ตุลาคม 2564 (ตลอดระยะเวลา)
25 ตุลาคม 2564 เวลา 17:00 น.	7	ทุกวันระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ถึง 24 ตุลาคม 2564 (ตลอดระยะเวลา)
1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17:00 น.	7	ทุกวันระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564 (ตลอดระยะเวลา)
รวมทั้งสิ้น	61	

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

4. สกินสำหรับเกม **Mobile Legends** ประเภท **Epic Skin**: ในทุก ๆ วันจันทร์จะมีการรวบรวมคำตอบที่ส่งเข้ามาอย่างถูกต้องในแต่ละสัปดาห์ (กรุณาดูกำหนดการในตาราง 2) และผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายจะเลือกคำตอบที่ดีที่สุด โดยพิจารณาคำตอบที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่สุดที่ตอบคำถาม “ทำไมคุณจึงหลงรักพริงเกิลส์” และมอบรางวัลผู้ชนะประจำสัปดาห์ 1 รางวัล โดยจะมีการจัดส่งรหัสแลกของรางวัลให้ทางอีเมลหลังจากได้มีการคัดเลือกผู้ชนะแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ตาราง 2

วันเวลาที่ทำการคัดเลือกผู้ชนะ	จำนวนผู้ชนะ	สำหรับคำตอบที่ได้รับระหว่างวันที่
6 กันยายน 2564 เวลา 17:00 น.	1	ทุกวันระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 5 กันยายน 2564 (ตลอดระยะเวลา)
13 กันยายน 2564 เวลา 17:00 น.	1	ทุกวันระหว่างวันที่ 6 กันยายน 2564 ถึง 12 กันยายน 2564 (ตลอดระยะเวลา)
20 กันยายน 2564 เวลา 17:00 น.	1	ทุกวันระหว่างวันที่ 13 กันยายน 2564 ถึง 19 กันยายน 2564 (ตลอดระยะเวลา)
27 กันยายน 2564 เวลา 17:00 น.	1	ทุกวันระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2564 ถึง 26 กันยายน 2564 (ตลอดระยะเวลา)
4 ตุลาคม 2564 เวลา 17:00 น.	1	ทุกวันระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2564 ถึง 3 ตุลาคม 2564 (ตลอดระยะเวลา)
11 ตุลาคม 2564 เวลา 17:00 น.	1	ทุกวันระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ถึง 10 ตุลาคม 2564 (ตลอดระยะเวลา)
18 ตุลาคม 2564 เวลา 17:00 น.	1	ทุกวันระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ถึง 17 ตุลาคม 2564 (ตลอดระยะเวลา)
25 ตุลาคม 2564 เวลา 17:00 น.	1	ทุกวันระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ถึง 24 ตุลาคม 2564 (ตลอดระยะเวลา)
1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17:00 น.	1	ทุกวันระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564 (ตลอดระยะเวลา)
รวมทั้งสิ้น	9	

(คำแปล)

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าฉันเป็นผู้ชนะได้รับรางวัลสกิน Epic Skin สำหรับเกม Mobile Legends

ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งจากผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายภายในสอง (2) สัปดาห์นับจากวันที่มีการตัดสินคัดเลือกผู้ชนะ พร้อมกับจะได้รับรหัสเพื่อแลกรับสกินสำหรับเกม Mobile Legends ประเภท Starlight Skin หรือ Epic Skin และจะมีการประกาศชื่อผู้ชนะใน Facebook ของ พริงเกิลส์ ประเทศไทย (www.facebook.com/pringlesthailand) ภายใน 14 วันทำการนับจากวันที่มีการคัดเลือกที่เกี่ยวข้อง คำตอบใด ๆ ที่ได้รับการตัดสินให้เป็นผู้ชนะแต่ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ จะได้รับอีเมลจากผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแจ้งให้ทราบว่ารายการที่ส่งมาไม่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้

กรุณาดูตาราง 3 สำหรับรายละเอียดการประกาศรายชื่อผู้ชนะได้รับรางวัลสกินสำหรับเกม Mobile Legends ประเภท Starlight Skin และตาราง 4 สำหรับรางวัลสกินสำหรับเกม Mobile Legends ประเภท Epic Skin

ตาราง 3

วันที่ประกาศผลผู้ชนะ	จำนวนผู้ชนะ	สำหรับคำตอบที่ได้รับระหว่างวันที่
20 กันยายน 2564	5	ทุกวันระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 5 กันยายน 2564 (ตลอดระยะเวลา)
27 กันยายน 2564	7	ทุกวันระหว่างวันที่ 6 กันยายน 2564 ถึง 12 กันยายน 2564 (ตลอดระยะเวลา)
4 ตุลาคม 2564	7	ทุกวันระหว่างวันที่ 13 กันยายน 2564 ถึง 19 กันยายน 2564 (ตลอดระยะเวลา)
11 ตุลาคม 2564	7	ทุกวันระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2564 ถึง 26 กันยายน 2564 (ตลอดระยะเวลา)
18 ตุลาคม 2564	7	ทุกวันระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2564 ถึง 3 ตุลาคม 2564 (ตลอดระยะเวลา)
25 ตุลาคม 2564	7	ทุกวันระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ถึง 10 ตุลาคม 2564 (ตลอดระยะเวลา)
1 พฤศจิกายน 2564	7	ทุกวันระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ถึง 17 ตุลาคม 2564 (ตลอดระยะเวลา)
8 พฤศจิกายน 2564	7	ทุกวันระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ถึง 24 ตุลาคม 2564 (ตลอดระยะเวลา)
15 พฤศจิกายน 2564	7	ทุกวันระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564 (ตลอดระยะเวลา)
รวมทั้งสิ้น	61	

(คำแปล)

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ตาราง 4

วันที่ประกาศผลผู้ชนะ	จำนวนผู้ชนะ	สำหรับคำตอบที่ได้รับระหว่างวันที่
20 กันยายน 2564	1	ทุกวันระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 5 กันยายน 2564 (ตลอดระยะเวลา)
27 กันยายน 2564	1	ทุกวันระหว่างวันที่ 6 กันยายน 2564 ถึง 12 กันยายน 2564 (ตลอดระยะเวลา)
4 ตุลาคม 2564	1	ทุกวันระหว่างวันที่ 13 กันยายน 2564 ถึง 19 กันยายน 2564 (ตลอดระยะเวลา)
11 ตุลาคม 2564	1	ทุกวันระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2564 ถึง 26 กันยายน 2564 (ตลอดระยะเวลา)
18 ตุลาคม 2564	1	ทุกวันระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2564 ถึง 3 ตุลาคม 2564 (ตลอดระยะเวลา)
25 ตุลาคม 2564	1	ทุกวันระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ถึง 10 ตุลาคม 2564 (ตลอดระยะเวลา)
1 พฤศจิกายน 2564	1	ทุกวันระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ถึง 17 ตุลาคม 2564 (ตลอดระยะเวลา)
8 พฤศจิกายน 2564	1	ทุกวันระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ถึง 24 ตุลาคม 2564 (ตลอดระยะเวลา)
15 พฤศจิกายน 2564	1	ทุกวันระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564 (ตลอดระยะเวลา)
รวมทั้งสิ้น	9	

หากในใบเสร็จรับเงินของฉันมีผลิตภัณฑ์พริงเกิลส์มากกว่าหนึ่ง (1) ชิ้นในใบเสร็จรับเงินหนึ่งใบ ฉันจะมีสิทธิส่งคำตอบมากขึ้นหรือไม่

เมื่อได้ทำการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินแล้ว จำนวนรหัสแลกเพชรสำหรับเกม Mobile Legends ฟรี 30 เพชร ที่ท่านจะได้รับ จะเท่ากับจำนวนของผลิตภัณฑ์พริงเกิลส์ในใบเสร็จ อย่างไรก็ตาม ใบเสร็จหนึ่งใบมีสิทธิเข้าชิงรางวัลสกินสำหรับเกม Mobile Legends ประเภท Starlight Skin หรือ Epic Skin เพียงหนึ่งสิทธิ์

(คำแปล)

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ตัวอย่างเช่น หากท่านซื้อผลิตภัณฑ์พริงเกิลส์ 2 ชั้นในหนึ่งใบเสร็จ ท่านจะได้รับรหัสแลกเพชรสำหรับเกม Mobile Legends ฟรี 30 เพชรจำนวนสอง (2) รหัส และจะได้รับสิทธิในการชิงรางวัลสกินสำหรับเกม Mobile Legends ประเภท Starlight Skin หรือ Epic Skin หนึ่งสิทธิ

ฉันมีใบเสร็จรับเงินจากวันที่ซื้อซึ่งเป็นวันก่อนเริ่มระยะเวลาจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ฉันยังมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้หรือไม่

กิจกรรมนี้จะรับเฉพาะใบเสร็จรับเงินที่วันที่ซื้อผลิตภัณฑ์เป็นวันที่ในระหว่างระยะเวลาจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น

หากฉันมีใบเสร็จรับเงินมากกว่าหนึ่งใบ ฉันสามารถอัปโหลดใบเสร็จทั้งหมดภายในครั้งเดียวเพื่อขอรับรหัสแลกเพชรสำหรับเกม Mobile Legends ฟรี 30 เพชรหลาย ๆ รหัสได้หรือไม่

กิจกรรมนี้จะรับเฉพาะใบเสร็จรับเงินหนึ่งใบต่อการส่งคำตอบหนึ่งคำตอบเท่านั้น หากท่านมีใบเสร็จมากกว่าหนึ่งใบ ท่านจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนในการส่งคำตอบแต่ละครั้งให้ครบถ้วนสำหรับการส่งหลายคำตอบ

หากฉันได้รางวัลสกินสำหรับเกม Mobile Legends ประเภท Starlight Skin หรือ Epic Skin ฉันจะสามารถเลือกสกินที่ฉันต้องการได้หรือไม่

ผู้ชนะแต่ละท่าน จะมีสิทธิได้รับสกินสำหรับเกม Mobile Legends ประเภท Starlight Skin แบบใดแบบหนึ่งจากสกิน 3 แบบ หรือ Epic Skin แบบใดแบบหนึ่งจากสกิน 3 แบบ ตามที่บริษัทมีพร้อมเพื่อแจกเป็นรางวัล ซึ่งจะการเป็นการเลือกรางวัลให้แก่ผู้ชนะ หรือ สำหรับผู้ชนะแต่ละท่าน ด้วยดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดยที่ผู้ชนะไม่สามารถเลือกแบบของสกินได้เอง

เมื่อฉันได้รับรหัสแลกของรางวัลมาแล้ว จะใช้รหัสดังกล่าวอย่างไร

เมื่อท่านได้รับรหัสแลกเพชรสำหรับเกม Mobile Legends ฟรี 30 เพชร หรือ หากท่านเป็นผู้ที่ได้รับสกินสำหรับเกม Mobile Legends ประเภท Starlight Skin หรือ Epic Skin ท่านสามารถดูวิธีการใช้รหัสเพื่อแลกรับของรางวัลได้โดยเข้าเว็บไซต์ <https://gamingph.com/2019/09/how-to-redeem-codes-in-mobile-legends-bang-bang/>

เพชรสำหรับเกม Mobile Legends ฟรี 30 เพชร รวมถึงสกินสำหรับเกม Mobile Legends ประเภท Starlight Skin และ Epic Skin ทุกรายการทั้งหมด จะต้องแลกรับก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2565 รหัสใด ๆ ที่ไม่มีการขอแลกรับภายในระยะเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถออกรหัสใหม่แทนหรือออกรหัสใหม่ให้อีกครั้งได้

หากฉันไม่ได้รับเลือกเป็นผู้ชนะ สกิน Starlight Skin หรือ Epic Skin มีให้ซื้อใน Mobile Legends store หรือ ไม่มี สกินดังกล่าวเป็นสกินแบบพิเศษโดยเฉพาะ (limited-edition) ที่ไม่ได้มีเพื่อจำหน่าย

ฉันมีข้อสงสัยที่ไม่มีคำตอบในเอกสารนี้

กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัท